



{Tôn giáo này là sự khuyên răn}

Ông Tamim Ad-Dari - cầu xin Allah hài lòng về ông - thuật lại rằng Nabi ﷺ nói: {Tôn giáo này là sự khuyên răn.} Chúng tôi hỏi: Dành cho ai? Người nói: {Dành cho Allah, cho Kinh Sách của Ngài, cho Thiên Sứ của Ngài, cho các lãnh đạo và dân chúng Muslim nói chung.}

[Sahih (chính xác)] [Do Muslim ghi]

Nabi ﷺ cho biết rằng tôn giáo được thiết lập trên sự chân thành và trung thực, để thực hiện giống như Allah đã truyền lệnh, đầy đủ, không có sơ suất hoặc gian lận. Có lời đã hỏi Nabi ﷺ rằng sự khuyên răn là dành cho ai? Người ﷺ nói: Thứ nhất: Sự khuyên răn dành cho Allah Toàn năng: bằng cách chân thành thờ phượng và vâng lời Ngài, không Shirk với Ngài, tin vào Quyền tể trị, Thần tính, Danh xưng và Thuộc tính của Ngài, tôn cao mệnh lệnh của Ngài và kêu gọi đến với đức tin ở nơi Ngài. Thứ hai: Sự khuyên răn dành cho Kinh Sách của Ngài, đó là Thiên Kinh Qur'an: Chúng ta tin rằng đó là lời phán của Ngài, là Kinh Sách cuối cùng của Ngài, rằng Nó bãi bỏ tất cả các luật trước đó, chúng ta tôn cao Nó, chúng ta đọc Nó theo luật đọc xướng dành cho Nó, chúng ta thực thi và chấp hành theo quy định của Nó, nhận định đúng sự tương đồng của nó, đồng thời chúng ta chống lại cách giải thích mang ý suy diễn của những kẻ bóp méo Nó, chúng ta rao giảng Nó, truyền bá kiến thức của Nó và kêu gọi đến với Nó. Thứ ba: Sự khuyên răn dành cho Thiên Sứ của Ngài, Muhammad ﷺ: Chúng ta tin rằng Người là vị cuối cùng trong số các vị Thiên Sứ được Allah cử phái đến, tin Người về những gì Người mang đến, tuân theo mệnh lệnh của Người, tránh những điều cấm đoán của Người, chúng ta chỉ tôn thờ Allah theo những gì Người truyền đến, chúng ta tôn cao quyền của Người, tôn trọng Người, truyền bá lời kêu gọi của Người, truyền bá giáo luật của Người, và phủ nhận những lời buộc tội chống lại Người. Thứ tư: Sự khuyên răn dành cho các lãnh đạo của người Muslim: Bằng cách giúp họ đi theo chân lý, không tranh chấp vấn đề với họ, lắng nghe và vâng lời họ trong sự vâng phục Allah. Thứ năm: Sự khuyên răn dành cho người Muslim nói chung: Bằng cách làm điều tốt cho họ và kêu gọi họ, tránh làm hại họ, yêu những gì tốt cho họ và hợp tác với họ trong sự công bình, đạo đức và lòng kính sợ Allah.

النجاة الخيرية
ALNAJAT CHARITY

